



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ผ่าตัวเลขจีดีพีเกษตร ลุ้นมังกรคืนชีพ!!	มติชน (กรอปปาย)
2. ภาพข่าว: รับฟังปัญหา	มติชน
3. รมว.เกษตรฯจับมือเอกชนเพิ่มฐานผลิตยางล้อที่ไทย	แนวหน้า
4. EggBoardไฟเขียว ร่างประกาศคกก. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางผลิตไข่ไก่	แนวหน้า
5. 'ธรรมนัส'ชี้เนื้อวัวเถื่อนระบาดหนัก	มติชน
6. 'อนุชา'มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างฯห้วยถั่วฯแก้ภัยแล้งอุบลฯ	แนวหน้า
7. สก๊อปพิเศษ: มกอช. รุกขับเคลื่อนมาตรฐาน 'ข้าวยั่งยืน' ยกระดับระบบผลิตข้าว...	สยามรัฐ
8. 'พาณิชย์' บุกเหนือท่า MOU รับซื้อพืช 3 หัว 23,300 ตันตันราคาขึ้น	แนวหน้า
9. ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรลด7แสนราย	ข่าวสด
10. คอสมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ธ.ก.ส. 3 ไตรมาสปล่อยกู้ 6.1 แสนล. เดินหน้าภารกิจแกนกลางการเกษตร	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
12. พักหนี้เกษตรกรพุ่ง7แสนราย'ธกส.'ลุยเก็บตก/เดินหน้าสานNPLปักธงกตเหลือ... ไทยโพสต์	ไทยโพสต์

ฝ่าตัวเลขจีดีพีเกษตร ลุ้นมังกรคืนชีพ!!



ภาคการเกษตรถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ซึ่งในปี 2566 แม้ต้องเผชิญกับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ฟ้าฝนไม่เป็นไปตามฤดูกาล ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจในโลก ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศไทย แต่ภาพรวมด้านการส่งออกสินค้าเกษตรยังมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปี สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่ยังให้ความสนใจกับสินค้าของไทยอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับการประเมินของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดย **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.** ให้ข้อมูลไว้ว่า ปัจจุบันเนื้อที่ทางการเกษตรอยู่ที่ 149.75 ล้านไร่ คิดเป็น 46.7% ของเนื้อที่ทั้งหมด มีจำนวนครัวเรือนเกษตร 7.8 ล้านครัวเรือน และแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรสูงถึง 51% ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศ นอกจากนี้ ในวิกฤตต่างๆ ภาคเกษตรยังช่วยรองรับและโอบอุ้มเศรษฐกิจไทย โดยเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากภาคเศรษฐกิจอื่น ในช่วงปี 2565-2566 หลายประเทศมี

ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานของโลก แต่ประเทศไทยยังคงสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.50 ล้านล้านบาทต่อปี จึงถือว่าภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตร สู้รายได้ที่

มั่นคง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันตลอดจนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ภายใต้นโยบาย ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2566 พบว่า ขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวขณะที่สาขาพืชหดตัว เมื่อจำแนกแต่ละสาขา ปี 2566 จะเห็นได้ว่า **สาขาพืช** หดตัว 1.3% เนื่องจากปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีช่วงอากาศร้อนยาวนานตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 และภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญและแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลง

ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ลำไย และเงาะ สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน และมังคุด

สาขาปศุสัตว์ ปี 2566 ขยายตัว 4.7% เป็นผลจากความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดได้ดี โดยสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และโคเนื้อ ขณะที่สินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ไช้ไก่และนํ้านมดิบ

สาขาประมง ในปี 2566 ขยายตัว 2.2% โดยกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี แม้ว่าเกษตรกรยังคงประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง และบางพื้นที่ยังพบโรคระบาดกึ่งแต่เกษตรกรสามารถควบคุมโรคได้ดี ทำให้

ในภาพรวมไม่กระทบต่อการเลี้ยงมากนัก

ขณะที่สัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือมีปริมาณลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทำประมงทะเลยังอยู่ในระดับสูง และสภาพอากาศมีความแปรปรวน สำหรับปลานิลและปลาดุกมีผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนอาหารสัตว์และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยง

สาขาบริการทางการเกษตร ปี 2566 ขยายตัว 0.6% โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สภาพอากาศทั่วไปเอื้ออำนวยและมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทำให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้มีการจ้างบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 บางพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเกษตรกรบางส่วนงด เลื่อน หรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเพาะปลูก ทำให้กิจกรรมการจ้างบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่สำคัญลดลง โดยเฉพาะข้าวเหนียวและมันสำปะหลัง

สาขาป่าไม้ ปี 2566 ขยายตัว 2.5% โดยไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการตัดโค่นสวนยางพาราเก่ามากขึ้น ประกอบกับความต้องการไม้ยางพาราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของจีนเพิ่มขึ้น ไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรังนกมีการส่งออกในตลาดจีนลดลง และครั้งมีผลผลิตลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 0.7-1.7% จากปัจจัยสนับสนุน ทั้งการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะ

จะขยายตัว ในรายสาขา ดังนี้ สาขาพืช ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัว 0.6-1.6% สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.7-2.7% สาขาประมง ขยายตัว 0.5-1.5% สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 0.3-1.3% และสาขาป่าไม้ ขยายตัว 2.4-3.4%

ส่วน **ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2567** คือภัยแล้ง มีพื้นที่ทำการเกษตรที่เสี่ยงน้ำน้อย และมีโอกาสเกิดภัยแล้งในปี 2567 โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความดันในชั้นบรรยากาศ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในปี 2566 ข้อมูลสถิติการผลิตพืชที่สำคัญรายจังหวัด ข้อมูลปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ปี 2566/67 รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรที่เสี่ยงน้ำน้อย อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับลดลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งสิ้น 32 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายภายใต้ข้อจำกัดและโอกาสหลายด้าน ซึ่งจะต้องดำเนินการ อาทิ บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการทำการเกษตรเพื่อรองรับข้อกำหนดทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อนำไปสู่เกษตรกรและบริการมูลค่าสูง ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าตลอดทั้งปี 2567 ภาคการเกษตรจะดีใจกับปีมังกรทอง หรือเศร้าใจจากมังกรดุ

เพราะยังมีปัญหาที่ต้องจับตาทั้งเอลนีโญ และสงครามระหว่างประเทศอีกหลายยก!!

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16759

Col.Inch: 20.60 Ad Value: 31,930

ภาพข่าว: รับฟังปัญหา

หน้า: 1 (ซ้าย)

PRValue (x3): 95,790

คลิป: สีสี่



รับฟังปัญหา - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรและรับฟังปัญหาพร้อมรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ที่วัดทุ่งสำนค.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 มกราคม

รมว.เกษตรฯจับมือเอกชน เพิ่มฐานผลิตยางล้อที่ไทย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางล้อ ที่โรงงานผลิตยางล้อบริษัท หวออี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง อ.เมือง จ.ระยอง ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง ได้พัฒนาการยางพาราของไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ จากยางพาราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมให้นายางพารามาแปรรูป และใช้ภายในประเทศอย่างแพร่หลาย โดยภายหลังหารือกับภาคเอกชน มีการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และผู้ประกอบการด้านผลิตยางล้อ เพื่อส่งเสริมการผลิตยางล้อรถยนต์และส่งเสริมการใช้ยางล้อดังกล่าวในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่แล้ว ยังเตรียมมาตรการส่งออกยางพาราแปรรูปที่มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกยางแผ่นแบบเดิม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยางจากภาคเอกชนเพื่อนำไปต่อยอดให้แก่เกษตรกรด้วย

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางล้อ และพบปะเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่นิคมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ที่มารอให้การต้อนรับกว่า 300 คน

EggBoardไฟเขียว ร่างประกาศกก. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางผลิตไข่ไก่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 3/2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดไข่ตามอายุที่เหมาะสม โดย (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการไข่ให้ปลดไข่ขึ้นกรงที่อายุไม่เกิน 80 สัปดาห์ ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัว และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนด ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ ศึกษา

และพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2567 แบ่งเป็น ไก่ไข่ปู่ย่าพันธุ์(GP) 3,800 ตัว และไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์(PS) 440,000 ตัว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศ

สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่สด มีการส่งออก 381.65 ล้านฟอง มูลค่า 1,703.78 ล้านบาท โดยส่งไปยังสิงคโปร์ 72% ชองกง 16% และได้หวั่น 7% ด้านมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ กรมปศุสัตว์ ได้หารือร่วมกับผู้แทนสมาคมไข่ไก่ สหกรณ์ไข่ไก่ และผู้ประกอบการไข่ไก่พันธุ์ กำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา และพบว่ามีการเก็บรวบรวมไข่ไก่เพื่อการส่งออก 59,063,928 ฟอง มีการปลดไข่ก่อนกำหนด 539,949 ตัว รวมผลดำเนินการแล้ว 67,708,638 ฟอง คิดเป็น 115.74% จากเป้าหมาย

'ธรรมนัส' ชี้เนื้อวัวเถื่อนระบาดหนัก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรและรับฟังปัญหาพร้อมรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ณ วัดทุ่งสำน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรเกียรติ รักพานิชชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มารับมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร จากพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 351 แปลง มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช กล้วย ไม้ ผายชะลอน้ำให้กับเกษตรกร เป็นการดำเนินการตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อ 11 กันยายน 2566 เรื่องการพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งทุน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงได้นำนโยบายมาเร่งรัดพัฒนาเอกสารสิทธิให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบาย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเป้าหมายดำเนินการใน 5 ปี จำนวน 41,000 แปลง เฉพาะปี 2567 มีแผนดำเนินการ 8,000 แปลง ขณะนี้ออกเอกสารสิทธิแล้ว 476 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,700 ไร่เศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนสะท้อนปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาล ประเด็นสำคัญ ได้แก่ เรื่องของการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนที่เข้าอยู่อาศัยในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ อบต.นาไม้ไผ่ การเร่งรัดการก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านทุ่งสำน ยึดเยื้อมากกว่า 3 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ การออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนตามข้อเรียกร้องของประธานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำแล้ง น้ำเน่าเสีย การสร้างระบบนิเวศที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีช่วงหนึ่งตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแปลงใหญ่ ได้นำเสนอเรื่องราวความวุ่นวายมาก กก.ละ 70 บาท พร้อมร้องขอโรงฆ่าสัตว์ นครศรีธรรมราชไม่มีโรงฆ่าสัตว์ ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เห็นใจที่น้องเกษตรกรอย่างมาก ยอมรับว่าราคาตกจริงๆ เพราะมีเนื้อวัวเถื่อนจากต่างประเทศทะลักเข้ามามาก ตนได้เดินทางไปเจรจากับ ร.มว.เกษตรเวียดนาม กำลังจะเดินทางไปซาอุฯ พร้อมส่งอาหารประเภทเนื้อวัวที่มีฮาลาล และกำลังเซ็นสัญญาส่งเนื้อวัวไปขายจีน จะพยายามแก้ปัญหาเรื่องราคาโคให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอน และการแก้ปัญหาจะต้องเร่งทำภายในปี 2567 นี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15612

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 40

Ad Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อนุชา' มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างฯ ห้วยถ้ำแค้นแก้ภัยแล้งอุบลฯ

'อนุชา' มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างฯ ห้วยถ้ำแค้นแก้ภัยแล้งอุบลฯ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอ่าง
เก็บน้ำห้วยถ้ำแค้น ต.ท่าเจริญ อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนของประชาชน เป็นแหล่งประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายอนุชา กล่าวว่า พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วย
ถ้ำแค้น นับว่าเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ และเป็น
แหล่งน้ำที่สำคัญให้กับพี่น้อง อ.ตระการพืชผล
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรแหล่งใหญ่ที่
สำคัญ จำเป็นต้องใช้น้ำในการเพาะปลูก และ
อุปโภค-บริโภค อย่างไรก็ดี ยังพบว่าเกษตรกร
ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในที กรมชลประทาน จึงมีแผนปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งตนจะรายงานให้ รว.
เกษตรฯ รับทราบ เพื่อร่วมกันเร่งหาแนวทางแก้
ปัญหาต่อไป

นายอนุชา กล่าวขอบคุณนายชูวิทย์
พิทักษ์พรพลผล ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวง
มหาดไทย ที่ช่วยประสานงานในพื้นที่ เพื่อให้
ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้รับการแก้ไข
อย่างทันทั่วถึง เป็นการทำงานแบบบูรณาการ
ข้ามเคลื่อนภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ต้องร่วมกันตระหนักถึงแนวทาง
ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแค้น เป็นอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลางก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2529 ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
อุบลราชธานี ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแค้น
ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดตะกอน
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการขยายตัวของชุมชน
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรใน
พื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประจำทุกปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน
จึงมีแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ำโดยการขุดปริมาณดิน 1 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ลบ.ม.) พร้อมอาคารประกอบ ในปี 2566
ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น เพิ่มระดับเก็บกักน้ำ
ปรับปรุงถนนลาดยางและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
อาคารประกอบ

“เมื่อแผนงานปรับปรุงแล้วเสร็จ ผล
ที่คาดว่าจะได้รับ คือสามารถเพิ่มปริมาณน้ำ
เก็บกักจากเดิม 13.7 ล้าน ลบ.ม.เป็น 17.5
ล้าน ลบ.ม.สามารถสนับสนุนแหล่งน้ำสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า 2 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 2,250 ไร่
และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตประปา เพื่ออุปโภคบริโภค สนับสนุนพื้นที่
เพาะปลูกฤดูฝน ประมาณ 11,614 ไร่ อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของชุมชน
รวมถึงเป็นแหล่งกักเก็บเพื่อชะลอน้ำที่จะส่งผล
กระทบด้านท้าย ที่เกิดจากอุทกภัยด้วย”
นายอนุชา กล่าว

มกอช. รุกขับเคลื่อนมาตรฐาน 'ข้าวยั่งยืน' ยกระดับระบบผลิตข้าวไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า



สก๊อปพิเศษ

③ ทีมข่าวภูมิภาค

ข้าว เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวให้เกิดความยั่งยืน สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของข้าวไทย คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญที่สอดคล้องตาม The SRP



Standard for Sustainable Rice Cultivation ซึ่งริเริ่มโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนจากทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งมีข้อกำหนดครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยด้านอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. ได้นำมาตรฐานเรื่องข้าวยั่งยืน



มาจัดทำในรูปแบบ Infographic โดยเชื่อมความสัมพันธ์กับ BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

โดยการขับเคลื่อนมาตรฐานข้าวยั่งยืน มีข้อกำหนดหลัก 10 ข้อ ดังนี้

1. การจัดการฟาร์ม มีการวางแผนจัดทำปฏิทินเพาะปลูกและจัดบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเตรียมการก่อนปลูก ได้แก่ จัดการพื้นที่ปลูกข้าวให้ไม่มีความเสี่ยงจากสารปนเปื้อน ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการเตรียมและใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกมีความต้านทานโรคและให้ผลผลิตที่ดี
3. การใช้น้ำ มีการจัดการน้ำอย่างถูกวิธี ปลูกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศท้องถิ่น และเลือกวิธีปลูกที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำ ลดการใช้น้ำ

การสูญเสียผลผลิต ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

4. การจัดการธาตุอาหาร ควรมีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนเริ่มการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถคำนวณการใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว หากต้องใช้ปุ๋ยเคมี ให้เลือกชนิดที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และได้ผลผลิตข้าวที่

มีความปลอดภัยและมีคุณภาพดี

5. การจัดการศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน (IPM) ควรมีการสำรวจและประเมินความเสี่ยงของแปลงนาสม่ำเสมอ และเลือกใช้วิธีป้องกันศัตรูพืชด้วยวิธีกลก่อน

ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อเกษตรกร ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค

6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม หลังเก็บเกี่ยวโดยวิธีที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ การจัดเก็บข้าวต้องป้องกันการปนเปื้อน ควบคุมความชื้นให้ไม่เกิด 14% และแยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่เผาตอซังและฟางข้าว ใช้วิธีไถกลบหรือทิ้งไว้ให้ย่อยสลายในแปลงนาอย่างสมบูรณ์ก่อนปล่อยน้ำเข้านา ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการใช้น้ำ ลดมลพิษจากการเผาและการลดทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศ



7. สุขภาพและความปลอดภัย ผู้ฉีดพ่นสารเคมีต้องได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ขณะเตรียมหรือฉีดพ่นสารเคมีต้องมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก แวนตาป้องกันสารเคมี ชุดคลุมป้องกันหรือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบูต มีการสื่อสารให้ชุมชนทราบถึงช่วงเวลาห้ามเข้าแปลงนา หลังมีการฉีดพ่นสารเคมี (อย่างน้อย 48 ชั่วโมง)

8. สิทธิแรงงานในฟาร์ม ใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับ ไม่สนับสนุนการค้ามนุษย์

9. การแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นสินค้าข้าวยั่งยืน โดยรับซื้อข้าวเปลือกที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า มาจากแปลงนาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน การขจัดสี การปรับปรุงสภาพและการบรรจุต้องปฏิบัติตามหลัก GMP/มกช. 4403 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้สินค้าข้าวยั่งยืนมีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รักษาคุณภาพและความเป็นข้าวยั่งยืนได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

10. การติดตามและกวดขันอย่างสินค้าข้าว ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกช. 4408-2565) สามารถแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างเป็นสินค้าข้าวยั่งยืนได้โดยมีการแสดงฉลาก ระชื้อ หรือรหัสของหน่วยรับรองไว้ได้เครื่องหมาย Q ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าข้าว

“ซึ่งเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวยั่งยืน (มกช. 4408-2565) รวมทั้งสามารถนำไปขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ส่งผลให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งและมั่นคง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับระบบการผลิตข้าวของไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

'พาณิชย์' บุกเหนือทำ MOU รับซื้อพืช 3 หัว 23,300 ตัน ต้นตันราคาขึ้น

"กรมการค้าภายใน" บุกภาคเหนือ ทำสัญญารับซื้อ พืช 3 หัว (หอมใหญ่-หอมแดง-กระเทียม) จำนวน 23,300 ตัน โดยเกษตรกร 3 จังหวัด (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ลำพูน) ปลื้มพอใจราคา "วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม" ย้ำฝากเกษตรกร ดูแลผลผลิตให้ได้คุณภาพ ขณะที่สถานีบริการน้ำมัน 4 ราย เตรียมนำพืช 3 หัว จำนวน 500 ตัน แจกสมนาคุณลูกค้า พร้อมลุยต่อรวบรวม "ผักกาดขาวดุย-กะหล่ำปลี" กระจายสู่ท้องตลาด

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน ร่วมกับจังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัด ลำพูน ได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงพืช 3 หัว ได้แก่ หอมใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ซึ่งปี 2567 นี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเกษตรกรทั้งหมด 21 กลุ่ม ในพื้นที่ 3 จังหวัด 14 อำเภอ 20 ตำบล โดยได้รวบรวมรับซื้อและทำสัญญาซื้อขายไปแล้วทั้งหมด 23,300 ตัน ในราคาที่เหมาะสมพอใจ

ทั้งนี้ราคาหอมแดงปรับขึ้นมาอยู่ที่ 13-15 บาท/กิโลกรัม จากปี 2566 ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ประมาณ 11 บาท/กิโลกรัม และคาดว่าหอมแดงของทางภาคเหนือจะมีราคาดีขึ้นอีก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมการค้าภายในพยายามดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้

รัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยกรมการค้าภายในได้ทำมาตรการเชิงรุกให้เกษตรกร ได้รับราคาที่เหมาะสม

"วันนี้ผมได้ฝากให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืช 3 หัว ให้มีการดูแลคุณภาพของผลผลิตให้ดี เนื่องจากผลผลิตปี 2567 นี้ในภาพรวมถือว่าลดลงประมาณ 10% ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 32,967 ตัน โดยหอมแดงผลผลิตลดลง 14% มาอยู่ที่ 143,980 ตัน ส่วนกระเทียมลดลง 16% อย่างไรก็ดีตามกระเทียมและหอมแดงของไทยมีกลิ่นฉุนแรงและหอม จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่ง สถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนผู้รวบรวมผู้ส่งออก และโรงงานแปรรูป ก็ได้มีการเข้ามารวบรวมรับซื้อผลผลิตแล้ว ซึ่งกรมการค้าภายในต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกราย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาต่อเนื่องและคงจะดำเนินการต่อไป โดยผมขอเน้นย้ำอีกครั้งให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องคุณภาพและการบริหารจัดการ" นายวัฒนศักดิ์ กล่าว

ในส่วน of สถานีบริการน้ำมันทั้ง 4 ราย ได้แก่ PT, PTT, เซลล์ และบางจาก จะเข้าร่วมรับซื้อผลผลิตพืช 3 หัว เพื่อนำไปแจกเป็นของสมนาคุณให้กับประชาชนที่เติมน้ำมันเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา และในปี 2567 นี้ได้มีการตั้งเป้าหมายการรับซื้อในเบื้องต้นไว้ประมาณ 500 ตัน ขณะที่ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มาขอขอบคุณกรมการค้าภายใน สำหรับ



วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยภาครัฐจะควบคุมกลไกการตลาดให้เป็นธรรมเพื่อเกษตรกรและทุกภาคส่วน

นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังมีกิจกรรมการเข้าไปรวบรวมผลผลิตผักกาดขาวดุย และกะหล่ำปลีในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นลอตสุดท้าย เพื่อนำไปกระจายยังรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 100 จุด และจะมีการเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่นด้วย ซึ่งห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นเป็นกลไกหนึ่งที่จะเป็นจุดกระจายพืช 3 หัว และผลผลิตต่างๆ จึงขอฝากให้ประชาชนให้ช่วยกันอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรที่วางจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่นรวมทั้งรถโมบายพาณิชย์ด้วย

ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรลดลุย7แสนราย

ล้นคุมเงินพีแอลไม่เกิน4%-พร้อมออกมาตรการเสริม

ธ.ก.ส.เดินหน้าพักหนี้เกษตรกรแล้ว 7 แสนราย เร่งช่วยต่ออีกล้านราย ตั้งเป้าคุมหนี้เสียต่ำกว่า 4% พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐ

นายจักรชัย ติรโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา 3 ปีว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ 1 ต.ค. 2566 จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรสอบทานสิทธิ์และเข้าสู่กระบวนการนี้คดลงนามทำสัญญาแล้วทั้งสิ้น 1.7 ล้านราย และได้ลงนามปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 7 แสนราย ยังเหลืออีกราว 9.99 แสนราย เพื่อให้การจัดทำนิติกรรมสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ ยอมรับว่าส่วนใหญ่ยังติดปัญหาความล่าช้าในนิติกรรมสัญญาซึ่งเกี่ยวโยงไปหน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน ผู้กำกับประกัน เนื่องจากมีทั้งการกำกับดูแลแบบบุคคล และแบบกลุ่ม ที่บางกรณีผู้กำกับประกันหาตัวไม่เจอ หรือเสียชีวิตไปแล้ว สำหรับกลุ่มหนี้เสียถูกค้ำในกลุ่มนี้อาจเข้าโครงการช่วยเหลือได้ ซึ่ง

มีลูกหนี้ที่เข้าข่ายคิดเป็นวงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท เบื้องต้นได้เข้าโครงการไปแล้ว 90% กว่า

ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) นั้น ปัจจุบันอยู่ที่ราว 5.38% ของสินเชื่อบริการ ซึ่งธนาคารวางเป้าหมายไว้ว่า ภายในสิ้นปีบัญชี 2566 หนี้เสียจะอยู่ต่ำกว่า 5% และในปีบัญชีถัดไปจะคุมหนี้เสียให้ไม่เกิน 4% ซึ่งภายใต้เป้าหมายดังกล่าวหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การมุ่งลดหนี้เสียต่ำลงไปเรื่อยๆ แต่เป็นการบริหารจัดการให้หนี้เสียไม่ผันผวนเกิน 4%

อย่างไรก็ดี กรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือ แต่ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยหากต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนก็พร้อมที่จะออกอีกหลายๆ มาตรการ ซึ่งมองว่าน่าจะดีกว่าแค่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพราะการลดดอกเบี้ยเหมาะกับสัญญาเงินกู้ที่มีวงเงินสูง เช่น หนี้บ้าน หรือหนี้เชิงพาณิชย์ แต่สัญญาเงินกู้ของธ.ก.ส.นั้นส่วนใหญ่วงเงิน 1-2 แสนบาททำให้การลดดอกเบี้ย 0.15 สตางค์ หรือ 0.25 สตางค์ ไม่ได้มีผลต่อเงินงวดมากนัก



เกษตรวันนี้.....● สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยไบโอเทค และโปรแกรม ITAP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จดทะเบียนนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ “การให้คำปรึกษาการตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมปีแบบเรียลไทม์”● เพื่อช่วยยกระดับการเลี้ยงกุ้งไทยสู่การจัดการปัญหาโรคกุ้งในฟาร์มได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถใช้ชุดตรวจโรคกุ้งได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับได้รับคำปรึกษาจากทีมวิจัยตลอดโครงการ โดย “ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมปีแบบเรียลไทม์” สะดวก รวดเร็ว มีความจำเพาะสูง และสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ทราบผลภายใน 60 นาที.....● สามารถตรวจโรคกุ้งได้ 4 ชนิด ได้แก่ ไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) โรคตายด่วน (EMS) โรคชี้ขาว (EHP) และโรคแบคทีเรีย (IHHNV) ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธี PCR ผู้ประกอบการที่สนใจกรอกแบบสำรวจได้ที่ <https://forms.gle/9dCDz6PuZWZwtUry7> สอบถามเพิ่มเติมที่โปรแกรม ITAP โทร. 08-6781-1711 (เปรมฤดี).....● **นายกะหล่ำปลี**

ธ.ก.ส. 3 ไตรมาสปล่อยกู้ 6.1 แสนล. เดินหน้าภารกิจแกนกลางการเกษตร

ธ.ก.ส. ไชว์ผลงาน 3 ไตรมาสแรกปีบัญชี 66 จ่ายสินเชื่อแล้วกว่า 6.1 แสนล้านบาท เติบโต 78.97% ของเป้าหมาย สร้างกำไรกว่า 6.19 พันล้าน หนี้เสียลดแรงเหลือ 5.43% คาดครบปีบัญชีเหลือ 5% ตามเป้าหมายด้านการสนับสนุนนโยบายรัฐยังลุยแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าภารกิจองค์กรสู่การเป็นแกนกลางการเกษตรให้บริการทางการเงินเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพัฒนา-ยกระดับชุมชนสร้างรายได้และดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG



นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสแรกของปีบัญชี 2566 (1 เมษายน-31 ธันวาคม 2566) ว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในภาคชนบทระหว่างปีไปแล้วจำนวน 614,131 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง จำนวน 1.66 ล้านล้านบาท เติบโตจากต้นปีบัญชี จำนวน 27,641 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.97% ของเป้าหมาย ยอดเงินฝากสะสม 1.82 ล้านล้านบาท มีสินทรัพย์ จำนวน 2.24 ล้านล้านบาท หนี้สินรวม 2.09 ล้านล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1.55 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 6,197 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ขณะที่ NPLs อยู่ที่ 5.43% ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสิ้นปีบัญชีจะลดลงต่ำกว่า 5% ตามเป้าหมาย

อ่านต่อหน้า 11

ต่อธุรกิจของครอบครัว เช่น การสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agro-Tourism การเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรและจับคู่ตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชน โดยสามารถพัฒนาลูกค้าและชุมชนไปแล้ว 8,889 ราย (จากเป้าหมาย 6,080 ราย) การพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก BCG ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 181 ชุมชน และการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและดิจิทัล โดยส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน 130,000 ราย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสในการลดภาระหนี้สิน มีรายได้ที่มั่นคง สามารถก้าวพ้นกับดักหนี้ได้อย่างยั่งยืน เช่น มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและรายได้ในกลุ่มหนี้ที่มีปัญหา โดยใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่มลูกค้า การพัฒนาเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น การชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน

BAAC Mobile และ Banking Agent เป็นต้น มาตรการจ่ายดอกเบี้ย ตัดต้น เมื่อลูกค้าส่งชำระหนี้ ธนาคารจะแบ่งการตัดชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยในสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งจะทำให้ลูกค้าลดภาระหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถลดหนี้ได้แล้วกว่า 43,189 ล้านบาท มาตรการจ่ายต้น ปรับงวด โดยธนาคารจะปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยมีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 12,684 สัญญา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชำระหนี้ผ่านโครงการชำระดีมีโชค โดยจูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งดอกเบี้ยและเงินต้นที่ชำระจริงทุกๆ 1,000 บาท จะมอบเป็นสิทธิประโยชน์ในการชิงโชค 2 ชั้น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมถึง 479 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-30 มิถุนายน 2567 จับรางวัลรวม 4 ครั้ง การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้ในและนอกระบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบ เพื่อลดปัญหาหนี้เสียและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกค้า ทำให้การเป็นหนี้ไม่เกิดปัญหาอีกต่อไป ผ่านโครงการหนี้นอกบอกร ธ.ก.ส. โดยสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกรลูกค้าและบุคคลในครัวเรือนให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. ไปแล้วกว่า 712,518 ราย เป็นเงินกว่า 60,355 ล้านบาท

ในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา อาทิ การปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ Agile-working การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้า การเติมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน และการใช้จุดแข็งขององค์กรคือ "คนของเรารักลูกค้า" ในการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้า เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตรของลูกค้า ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปสู่เกษตรมูลค่าสูง

ด้านการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว 50,532 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 4.35 ล้านราย มาตรการในการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ที่มีหนี้รวมต้นคงค้างทุกสัญญา ณ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท โดยปัจจุบันมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอทาน



ในปีบัญชี 2566 ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture) ที่มุ่งยกระดับเกษตรกรในทุกมิติผ่านโครงการ D&MBA (Design and Management By Area) โดยร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายในการให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การสนับสนุนเกษตรกรหัวขบวนในพื้นที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การสร้างการเติบโตใหม่ในกลุ่ม Smart Farmer Agri-Tech และ Startup ในการต่อยอดธุรกิจเกษตร และสร้างความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด การยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน ทั้งการผลิต การดีไซน์ เพื่อสร้าง Value Added ไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงการดึงคนรุ่นใหม่กลับมามีส่วนต่อ ยอดและสาน

ดอกเบี๋ยธุรกิจ

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน

วันที่: จันทร์ 29 มกราคม - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 1617

หน้า: 12(ซ้าย), 11

Col.Inch: 88.48

Ad Value: 132,720

PRValue (x3): 398,160

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส. 3 ไตรมาสปล่อยกู้ 6.1 แสนล. เดินหน้าภารกิจแกนกลางการเกษตร

สิทธิ์เข้าร่วมแล้วกว่า 1,680,406 รายการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดลด PM 2.5 ไปแล้ว 7,412 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1.2 แสนราย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนผ่านระบบสินเชื่อ ธ.ก.ส. ได้แก่ 1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ่ายสินเชื่อไปแล้วกว่า 1,878 ล้านบาท 2) โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน จ่ายสินเชื่อไปแล้วกว่า 103 ล้านบาท 3) สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ่ายสินเชื่อไปแล้ว 6,500 ล้านบาท 4) สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 จ่ายสินเชื่อไปแล้วกว่า 3,367 ล้านบาท 5) สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 จ่ายสินเชื่อไปแล้ว 4,748 ล้านบาท และ 6) สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้ในระบบของรัฐบาล รายละ ไม่เกิน 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (Flat Rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก (ชำระดอกเบี้ยปกติ) ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี เริ่มจ่ายสินเชื่อวันนี้ถึง 30 กันยายน 2567 หรือเต็มวงเงิน 7,500 ล้านบาท

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวต่อไปว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2566 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2567) ธ.ก.ส. ยังมุ่งดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินที่ทันสมัยอย่างครบวงจรด้วยต้นทุนที่ต่ำและรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในการให้บริการลูกค้า เช่น การพัฒนา Mobile Application และ Self Service Machine เป็นต้น ด้านการพัฒนาลูกค้า สนับสนุนเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ ในตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ลดปัญหาการเกิดภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาดและทำให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาสินค้าได้อย่างเหมาะสม และป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การสร้างการทำธุรกิจแบบ Mutualism ระหว่างเจ้าของแหล่งปัจจัยการผลิตร่วมกับกลุ่มคนที่มีทักษะด้านการผลิต การออกแบบ การแปรรูป และนวัตกรรม โดยส่งเสริมกันในรูปแบบการแบ่งปันผลกำไร (Prot Sharing) และการสนับสนุนองค์ความรู้ เสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกร ผ่านการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายในรูปแบบ 1U1C (1 University 1 Community) เพื่อพัฒนามาตรฐานในการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรม การแปรรูปและการดีไซน์ ควบคู่กับการส่งเสริมวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบด้วยการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ ผ่านการสร้างกองทุนเงินเกษียณอายุ (Pension Fund) เป็นต้น นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ยกระดับชุมชนที่ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ ต่อยอดไปสู่การจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้เต็มรูปแบบผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit อย่างเป็นทางการ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเริ่มต้นที่บ้านท่าสี่และบ้านแดง จังหวัดขอนแก่น เป็นที่แรก และจะขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้กับชุมชนที่ร่วมปลูกและดูแลต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่สร้างความยั่งยืนให้กับทุกๆ คนต่อไป ●

พักหนี้เกษตรกร
พุ่ง 7 แสนราย

หน้า... 7

พักหนี้เกษตรกรพุ่ง 7 แสนราย

'ธกส.' ลุยเก็บตก/เดินหน้าสาน NPL ปักธงกตเหลือไม่เกิน 5%

บางเขน ● “ธ.ก.ส.” กางยอดเกษตรกรรายย่อยแห่เข้าโครงการพักหนี้แล้ว 7 แสนราย พร้อมแจงเงินฝากยังแข็งแกร่งเดินหน้าสานหนี้เสีย ปักธงสิ้นปีบัญชี 2567 กตหนี้เน่าเหลือไม่เกิน 5%

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2566 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรสอบทานสิทธิ์และเข้าสู่กระบวนการนัดลงนามทำสัญญาแล้ว 1.7 ล้านราย ซึ่งภายใต้จำนวนดังกล่าวได้มีการลงนามปรับโครงสร้างหนี้ไป

แล้ว ประมาณ 7 แสนราย โดยขณะนี้ยังเหลือเกษตรกรอีกราว 9.99 แสนราย ที่จะต้องเร่งดำเนินการลงนามทำสัญญา เพื่อให้การจัดทำนิติกรรมสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ ยอมรับว่าส่วนใหญ่ยังติดปัญหาเรื่องความล่าช้าในมิติของนิติกรรมสัญญา ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงหน่วยงานอื่นด้วย เช่น กรมที่ดิน และยังมีปัญหาเรื่องผู้ค้ำประกัน เนื่องจากการ

ค้ำประกันของ ธ.ก.ส.นั้น มีทั้งการค้ำประกันแบบบุคคล และการค้ำประกันแบบกลุ่ม ที่บางกรณีผู้ค้ำประกันหาตัวไม่เจอหรือบางกรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิตไปแล้ว ตรงนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ค้ำประกันได้รับสิทธิ์ตามโครงการพักหนี้ของรัฐบาล

นายฉัตรชัยกล่าวถึงสถานการณ์เงินฝากของ ธ.ก.ส. ว่า ยืนยันว่าเงินฝากของธนาคารไม่ได้ลดลง โดยปัจจุบันมียอดเงินฝากอยู่ที่ราว 1.8 ล้านล้านบาท ซึ่งขณะนี้เป็นการ

บริหารสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เตรียมสภาพคล่องไว้สูงมาก ซึ่งหลังจบปีบัญชี 2566 (มี.ค.2567) ค่อยมาพิจารณาอีกที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. จะมีการวางเป้าหมายเงินฝากสำหรับปีบัญชี 2567 (เม.ย.2567-มี.ค.2568) ไว้ที่เท่าไร

อย่างไรก็ดี ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) นั้น ปัจจุบันอยู่ที่ราว 5.38% ของสินเชื่อรวม ซึ่งตามแผนภายในสิ้นปีบัญชี

2566 หนี้เสียจะอยู่ต่ำกว่า 5% ซึ่งตอนนี้ใกล้เคียงเป้าหมายแล้ว และจากนี้ไปจะเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ในปีบัญชีถัดไปจะบริหารจัดการหนี้เสียให้อยู่ในระดับไม่เกิน 4% ซึ่งภายใต้เป้าหมายดังกล่าว หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การมุ่งลดให้หนี้เสียต่ำลงไปเรื่อยๆ แต่เป็นการบริหารจัดการให้หนี้เสียไม่ผันผวนเกิน 4% ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารมีความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการไม่ให้เกิดการผันผวนของหนี้เสียที่พร้อมจะปรับขึ้นได้



ดร.ชัย ศิริไล

ตลอด จากผลกระทบในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร.